



รัฐสภา จัด เสวนาฯ มุ่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของประเทศไทยและประชาคมอาเซียนในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงระดับโลกและภูมิภาค

รัฐสภา ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันพระปกเกล้า และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดงานสัปดาห์จุฬาฯ อาเซียน ครั้งที่ ๖ และงานเสวนาประชาคมอาเซียนของรัฐสภา ครั้งที่ ๓ มุ่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของประเทศไทยและประชาคมอาเซียนในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงระดับโลกและภูมิภาค

วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัปดาห์จุฬาฯ อาเซียน ครั้งที่ ๖ (Sixth Chula ASEAN Week) : ก้าวต่อไปของอาเซียนในโลกที่เปลี่ยนแปลง และงานเสวนาประชาคมอาเซียนของรัฐสภา ครั้งที่ ๓ (Third Parliamentary ASEAN Community Forum) โดยได้กล่าวถึงงานสัปดาห์จุฬาฯ อาเซียนครั้งที่ ๖ และงานเสวนานี้ถือเป็นโอกาสดีในการครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งศูนย์ประชาคมอาเซียน โดยที่ผ่านมามีดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ หลายเรื่อง เช่น การค้าเสรี การประชุมอาเซียน+๓ ซึ่งได้มีการประชุมในภูมิภาคเมื่อปี ๒๕๕๙ โดยมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือ การเป็นแนวทางของประชาคมอาเซียน การรวมตัวของประชาคมอาเซียนในระดับภูมิภาค ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกระบวนการรวมตัวกันในอาเซียนภายใต้การเปลี่ยนแปลง เช่น กฎธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นจุดตัดของอาเซียน ดังนั้น จึงทำให้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยศูนย์อาเซียนศึกษาได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ในปฏิญญาอาเซียน และได้มีการสนับสนุนการทำงานร่วมกันในกรอบความร่วมมือกับต่างชาติรวมทั้งมีการเสวนาในเวทีต่างๆ มากมาย และมีกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคด้วย นอกจากนี้ เราจะมี Blueprint ในปี ๒๕๗๘ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนอาเซียน ทั้งนี้ อาเซียนได้รวมตัวกันเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ การเปลี่ยนแปลงระดับอาเซียน การเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาค และการเปลี่ยนแปลงระดับโลก

ทั้งนี้ ศูนย์อาเซียนศึกษามีเป้าหมายในการบริการทางด้านวิชาการ เพื่อให้ให้นักศึกษาที่จบไปมีคุณค่า ในการนี้ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ ผู้อำนวยการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาวสุภาสิณี ชมะสุนทร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวรายงาน โดยศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ ได้กล่าวถึงการจัดงานสัปดาห์จุฬาฯ อาเซียนว่าศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เริ่มจัดขึ้นเมื่อ ๕ ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการจุดประกายจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ที่ต้องการให้เกิดการรวมตัวเพื่อผลักดันให้อาเซียนเป็นองค์กรที่เข้มแข็งและยั่งยืน อีกทั้งได้กล่าวถึงความเป็นมาของประชาคมอาเซียน การรวมกลุ่มต่าง ๆ ของอาเซียน ซึ่งมีเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีการเชื่อมต่อกันอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในด้านต่าง ๆ เราจึงต้องเรียนรู้และกำหนดทิศทางในเรื่องนี้อย่างถูกต้อง สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน และจะได้เสวนาพูดคุยในด้านนโยบาย ด้านวิชาการ รวมทั้งงานวิจัยด้วย

ด้านนางสาวสุภาสิณี ขมะสุนทร กล่าวว่ารัฐสภาเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความสำเร็จและความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นแก่ประชาคมอาเซียน ซึ่งอาเซียนนั้นมีประวัติศาสตร์การทำงานอันยาวนานร่วมกับสถาบันนิติบัญญัติของรัฐสภา โดยผ่านทางสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ซึ่งมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับอาเซียนอย่างใกล้ชิด และในโอกาสสำคัญที่ปี ๒๕๖๐ นี้ เป็นวาระครบรอบ ๕๐ ปีของอาเซียน อาเซียนจะยังคงมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างแน่นแฟ้นกับสมัชชารัฐสภาอาเซียนโดยรัฐสภาเชื่อว่า ความร่วมมือด้านกฎหมาย เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนของอาเซียนและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนการบูรณาการทางกฎหมายเป็นหัวใจสำคัญของความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพและสิ่งที่ยังขาดไม่ได้สำหรับอาเซียน คือ การมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สำหรับหัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการในปีนี้เป็น "ก้าวต่อไปของอาเซียนในการเปลี่ยนแปลงโลก" รัฐสภาจะหารือเกี่ยวกับการบูรณาการทางกฎหมายในด้านการค้าและการลงทุนจากมุมมองด้านพลังงานและเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาชญากรรมข้ามชาติ และการเคลื่อนไหวของแรงงานไร้ฝีมือ แรงงานข้ามชาติในอาเซียน สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ICCPR และกฎหมายของอาเซียน ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน การอภิปรายเกี่ยวกับภูมิทัศน์ด้านทรัพยากรมนุษย์ของอาเซียน และในช่วงปลายสัปดาห์ จะหารือเกี่ยวกับงานวิจัยของเราเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน

สำหรับการจัดงานดังกล่าว รัฐสภา โดยศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันพระปกเกล้า และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของประเทศไทยและประชาคมอาเซียนในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงระดับโลกและภูมิภาค ทั้งในมิติสังคม-วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง-ความมั่นคง รวมทั้งยกระดับองค์ความรู้ ทั้งในมิติเชิงลึกและมิติเชิงกว้างที่สัมพันธ์กับเสาหลักของประชาคมอาเซียนทั้ง ๓ มิติ ได้แก่ การเมือง-ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอาเซียนศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตขึ้นออกสู่สังคม อีกทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอาเซียนศึกษาและประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชนทั่วไป